

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường Mầm non Sen Hồng,
Năm học: 2023- 2024

STT	Nội dung	Nhà trẻ	Mẫu giáo
I	<i>Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được</i>	<p>1. Chăm sóc, nuôi dưỡng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm. -100% trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe 3 lần/năm - Giảm 0.3% trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, 0.2% trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng gầy còm với đầu năm học. - 85% trẻ có khả năng vận động phù hợp theo độ tuổi, sức khỏe tốt. - 90% trẻ phát triển bình thường <p>2. Giáo dục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80% trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. - 80% trở lên có thói quen tự phục vụ phù hợp độ tuổi. - 75% nghe và hiểu được lời nói của người khác, nói được câu đơn giản. Biết diễn đạt hiểu biết thông qua câu nói đơn hoặc cử chỉ tay đưa ra, lắc đầu, gật đầu. 	<p>1. Chăm sóc, nuôi dưỡng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm. - 100% trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe 3 lần/năm - Giảm 0.3% trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, 0.2% trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng gầy còm với đầu năm học. - 90% trẻ thích vận động và trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi, sức khỏe tốt. - 90% trẻ phát triển bình thường <p>2. Giáo dục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân đầu 90% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. - 90% trẻ có khả năng làm được một số việc tự phục vụ phù hợp độ tuổi, thói quen, nề nếp vệ sinh. - 90% Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và

		<ul style="list-style-type: none"> - 80% trở lên Trẻ có hiểu biết ban đầu về bản thân, về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm phù hợp với độ tuổi 	<ul style="list-style-type: none"> ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường. - 90% trẻ hiểu được các câu nói của người khác, sử dụng được các câu nói phức tạp hơn. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép. - 100% trẻ mẫu giáo lớn nhận biết được 29 chữ cái, cầm bút đồ chữ đúng chiều, ngồi đúng tư thế, trẻ nhận biết chữ trong từ.
II	<i>Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục đào tạo. Thực hiện theo Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ GDĐT. Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non. - 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ. - 100% trẻ được đánh giá cuối độ tuổi 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục đào tạo. Thực hiện theo Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ GDĐT. Thông tư ban hành Chương trình giáo dục mầm non. - 100% lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ. - 100% trẻ 5 tuổi được thực hiện đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. - 100% trẻ 3,4 tuổi được thực hiện đánh giá cuối độ tuổi

III	<i>Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển</i>	<p>- 80% trở lên trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ.</p> <p>Trong đó:</p> <p>+ 80% trở lên trẻ đạt lĩnh vực phát triển thể chất;</p> <p>+ 80% trở lên trẻ đạt lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội</p> <p>+ 80% trở lên trẻ đạt lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.</p> <p>+ 80% trở lên trẻ đạt lĩnh vực phát triển nhận thức</p>	<p>- 85% trở lên trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ, đạt theo 5 lĩnh vực phát triển: thể chất; tình cảm, kỹ năng xã hội; ngôn ngữ; nhận thức; thẩm mỹ.</p>
IV	<i>Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non</i>	<p>- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho trẻ béo phì tham gia vận động nhằm hạn chế tăng cân</p> <p>- Bồi dưỡng thêm sữa cho trẻ SDD.</p>	<p>- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho trẻ béo phì tham gia vận động nhằm hạn chế tăng cân</p> <p>- Bồi dưỡng thêm sữa cho trẻ SDD.</p> <p>- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (PH tự nguyện đăng ký): Anh văn, thể dục nhịp điệu.</p>

Phú Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2024
Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Hạnh